

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	ด้านการสรรหา	๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๑.๒ ดำเนินการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง ๑.๓ บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้	-จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ -รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ อัตรา บรรจุพนักงานเทศบาล จำนวน ๓ ตำแหน่ง	-ไม่ใช้งบประมาณ -ไม่ใช้งบประมาณ -ไม่ใช้งบประมาณ	-๑ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ตุลาคม ๒๕๖๖	-ประกาศใช้แผนฯเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ -รับโอนเมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๖ -รับโอนเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๖ -บรรจุแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๖๖ -บรรจุแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๖๖ -บรรจุแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๖๖
๒	ด้านการพัฒนา	๒.๑ ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ๒.๒ ดำเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในความรู้ทักษะและสมรรถนะ	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งหน้าที่สายงาน จำนวน ๑๙ ราย -มีการประเมินพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อใช้ประกอบในการจัดส่งเข้ารับการอบรมและการเลื่อนขั้นเงินเดือน	-ไม่ใช้งบประมาณ -ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ -ประเมิน ๒ ครั้ง	-บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น -พนักงานเทศบาลได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ครบทุกคน

สถิติข้อมูลอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๒๒ คน ๔๓ ตำแหน่ง

พนักงานเทศบาล จำนวน ๒๐ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวผกายมาส จันทบุตร	รองปลัดเทศบาล	รับโอนเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๖
๒	นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๓	นางสุขสันต์ สุขเจริญ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	
๔	จำเริญกร เพ็งสระเกษ	หัวหน้าฝ่ายผลิต	
๕	นางพนิตนันท์ สร้อยสุชาพาพันธ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	
๖	นางสาวพิมลพรรณ รานอก	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	
๗	นางพิมพ์ใจ ไร่ดี	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	
๘	นางสาวศศิณัฐณ์ วิศุทธิ์วัฒนา	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๙	นางสาวณิชชา ซาชิโย	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๑๐	นางสาวณัชชา ไชยแสง	นักวิชาการศึกษา	บรรจุแต่งตั้ง ๑พ.ค.๖๖
๑๑	นางสาวศรียรรณา วันตา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๒	นายนพรัตน์ แสนตรา	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	
๑๓	นางสาวสุกัญญา ทองมูล	นักทรัพยากรบุคคล	
๑๔	นางสาวนภาพร ชมสีดา	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๕	นางสาวดวงจันทร์ ทองศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๑๖	นางณัฐพร จันทร์กอง	นักวิชาการพัสดุ	
๑๗	นายอิทธิพล เลือดไทย	เจ้าพนักงานประปา	
๑๘	นางกันยารัตน์ หาญนอก	ครู	
๑๙	นางธิดาวัลย์ จันทร์ปาม	ครู	
๒๐	นายสวาท ยอดญาติไทย	ลูกจ้างประจำ	

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	วันที่เข้ารับการ อบรมหรือพัฒนา
๑	นายอุทัย คณาใจทย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	หลักสูตรการพัฒนา เกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “ท้องถิ่นอยากเบิก สดง. อยากรตรวจ (EP.๒) ด้าน การงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรม สาธารณะ การจัดงาน การแข่งขันกีฬา ค่าเช่าบ้าน เงิน บำเหน็จบำนาญ การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา การใช้จ่ายเงิน สปสช. และการช่วยเหลือ สาธารณภัย รุ่นที่ ๖”	มหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๙-๒๒ ม.ค. ๖๖
๒	นางสาวดวงจันทร์ ทองศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	หลักสูตรการพัฒนา เกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “ท้องถิ่นอยากเบิก สดง. อยากรตรวจ (EP.๒) ด้าน การงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรม สาธารณะ การจัดงาน การแข่งขันกีฬา ค่าเช่าบ้าน เงิน บำเหน็จบำนาญ การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา การใช้จ่ายเงิน สปสช. และการช่วยเหลือ สาธารณภัย รุ่นที่ ๖”	มหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๙-๒๒ ม.ค. ๖๖
๓	นางสุขสันต์ สุขเจริญ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	หลักสูตรการพัฒนา เกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “ท้องถิ่นอยากเบิก สดง. อยากรตรวจ (EP.๒) ด้าน การงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรม สาธารณะ การจัดงาน การแข่งขันกีฬา ค่าเช่าบ้าน เงิน บำเหน็จบำนาญ การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา การใช้จ่ายเงิน สปสช. และการช่วยเหลือ สาธารณภัย รุ่นที่ ๖”	มหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๙-๒๒ ม.ค. ๖๖
๔	นางณัฐพร จันทร์ทอง	นักวิชาการพัสดุ	หลักสูตรการพัฒนา เกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “ท้องถิ่นอยากเบิก สดง. อยากรตรวจ (EP.๒) ด้าน การงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรม สาธารณะ การจัดงาน การแข่งขันกีฬา ค่าเช่าบ้าน เงิน บำเหน็จบำนาญ การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา การใช้จ่ายเงิน สปสช. และการช่วยเหลือ สาธารณภัย รุ่นที่ ๖”	มหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๙-๒๒ ม.ค. ๖๖

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	วันที่เข้ารับการอบรมหรือพัฒนา
๕	จำเริญราษฎร์ เพ็งสระเกษ	หัวหน้าฝ่ายผลิต	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “ท้องถิ่นอยากเบิก สตง. อยากรตรวจ (EP.๒) ด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรมสาธารณะ การจัดงาน การแข่งขันกีฬา ค่าเช่าบ้าน เงินบำเหน็จบำนาญ การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา การใช้จ่ายเงิน สปสช. และการช่วยเหลือ สาธารณภัย รุ่นที่ ๖”	มหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๙-๒๒ ม.ค. ๖๖
๖	นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “ท้องถิ่นอยากเบิก สตง. อยากรตรวจ (EP.๒) ด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรมสาธารณะ การจัดงาน การแข่งขันกีฬา ค่าเช่าบ้าน เงินบำเหน็จบำนาญ การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา การใช้จ่ายเงิน สปสช. และการช่วยเหลือ สาธารณภัย รุ่นที่ ๖”	มหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๙-๒๒ ม.ค. ๖๖
๗	นางสาวดวงจันทร์ ทองศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อพัฒนาความรู้และใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรเชิงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม” รุ่นที่ ๒	สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	๑๐-๑๒ ก.พ. ๖๖
๘	นางสาวนภาพร ชมสีดา	เจ้าพนักงานธุรการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การใช้ QR Code ในหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	๒๔-๒๖ ก.พ.๖๖
๙	นายณพัรัตน์ แสนตรา	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่น ๑	กรมการปกครอง	๑๓-๑๙ มี.ค.๖๖

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	วันที่เข้ารับการอบรมหรือพัฒนา
๑๐	นางสาวสุกัญญา ทองมูล	นักทรัพยากรบุคคล	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙”	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	๙-๑๑ มิ.ย.๖๖
๑๑	นางสาวผกายมาศ จันทบุตร	รองปลัดเทศบาล	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๖	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	๑๔-๑๖ มิ.ย.๖๖
๑๒	นางสาวศรียรรณา วันตา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑๖	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	๑๘-๒๓ มิ.ย.๖๖
๑๓	นางณัฐพร จันทร์ทอง	นักวิชาการพัสดุ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ ในรุ่นที่ ๑๖	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	๒๘-๓๐ มิ.ย.๖๖
๑๔	นางสาวศรียรรณา วันตา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ	สำนักงบประมาณ	๕ ก.ค. ๖๖
๑๕	นางสาวณัชชา ไชยแสง	นักวิชาการศึกษา	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ	สำนักงบประมาณ	๕ ก.ค. ๖๖

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	วันที่เข้ารับการอบรมหรือพัฒนา
๑๖	นางสาวศรียรรณา วันตา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝึกเชิงปฏิบัติการในการบันทึกการจัดทำงบประมาณในระบบ e-LAAS”	สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	๗-๙ ก.ค.๖๖
๑๗	นางสาวผกายมาศ จันทบุตร	รองปลัดเทศบาล	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	๔-๖ ส.ค.๖๖
๑๘	นางธิดาวัลย์ จันทร์ปาม	ครู	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถานศึกษา การเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ ตามมติ ครม.ของสถานศึกษา”	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	๔-๗ ส.ค.๖๖
๑๙	นางธิดาวัลย์ จันทร์ปาม	ครู	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑๔-๑๗ ก.ย. ๖๖
๒๐	นางสาวณิชชา ซาซึโย	นักวิชาการเงินและบัญชี	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “การบันทึกบัญชี การรับโอนทรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี การตรวจสอบและจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปาและ รพ.สต. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยโปรแกรม Excel อัตโนมัติ”	ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	๒๒-๒๔ ก.ย.๖๖
๒๑	นายสายันต์ เหลือมสีจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตร “แนวทางการจัดทำ TOR งานก่อสร้างตาม ว ๑๕๙ หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงาน ก่อสร้าง และการพิจารณาคำนวณค่า K”	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	๒๐-๒๒ ต.ค.๖๖

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	วันที่เข้ารับการอบรมหรือพัฒนา
๒๒	นางสาวดวงจันทร์ ทองศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน	หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๒๑ พ.ย.- ๘ ธ.ค. ๖๖
๒๓	นางพิมพ์ใจ ไร่ดี	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX ONLINE)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	๒๒-๒๕ พ.ย ๖๖

ปัญหาและอุปสรรค

๑. ปัญหาเรื่องการสรรหาตำแหน่งสายบริหารและสายปฏิบัติ ที่ร้องขอให้กรมส่งเสริมฯดำเนินการสอบคัดเลือก
๒. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้ไม่ทันตามความต้องการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา

๑. ควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและมีความหลากหลาย
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ศึกษา ค้นคว้า นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดหาเครื่องมือใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง